



13 พฤศจิกายน 2560

กองทุนบัวหลวง จับมือ FundRadars หนึ่งในสตาร์ทอัพ Bangkok Bank InnoHub เปิดตัว 'BF Mobile Application' เอาใจนักลงทุนยุคดิจิทัล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) จับมือพันธมิตรธุรกิจ FundRadars สตาร์ทอัพในโครงการ Bangkok Bank InnoHub เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ 'BF Mobile Application' ซึ่งจะช่วยนำพากองทุนบัวหลวง เข้าสู่เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ

ภายใต้แนวคิด 'มองโลกผ่านกองทุนบัวหลวง' 'BF Mobile Application' จะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลและทำธุรกรรมต่าง ๆ แก่ลูกค้าผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นการประกาศความสำเร็จ อย่างเป็นทางการของโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค (FinTech : Financial Technology) ระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุน บริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ ธุรกรรมการเงินในอนาคตของไทย

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า บริษัท ได้ร่วมกับ FundRadars ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับ คัดเลือกจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub พัฒนา BF Mobile Application ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่ง เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

“ลูกค้าหรือผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุก เวลา ช่วยปลดล็อคข้อจำกัดในการลงทุน และสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถแสวงหาโอกาสการลงทุนได้ ตลอดเวลา นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทในการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการผ่านช่องทางดิจิทัล” นายพีรพงศ์ กล่าว

BF Mobile Application มีจุดเด่นที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดการลงทุนได้ทุกวัน ซึ่งเนื้อหาถูกคัดสรร วิเคราะห์เชิงลึก และนำเสนอให้เข้าใจง่าย ด้วยทีม ผู้จัดการกองทุนรวม และที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนสามารถเข้าถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

‘BF Mobile Application’ จะมีการทดลองให้บริการผ่านระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ‘แชทบอต’ (Chatbot) ระบบช่วยตอบคำถามให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม ‘robo-advisor’ เป็นตัวช่วยวางแผนการลงทุนและเลือกกองทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โฆษณาแบงกิ้ง และ B-Channel

นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับ FundRadars ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลด้านกองทุนรวมแบบต่างๆ อยู่แล้วนั้น ผู้ใช้งาน BF Mobile Application สามารถเลือกดูข้อมูลโดยเปรียบเทียบกองทุนต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และการเลือกติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนที่สนใจ ตลอดจนการจำลองรูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูลจาก FundRadars ได้อีกด้วย

นายพีรพงศ์ กล่าวอีกว่า BF Mobile Application จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและมุมมองด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงแอปพลิเคชันยังถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการช่องทางการศึกษาข้อมูลการลงทุนในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่มีประสบการณ์และแสวงหาโอกาสการลงทุนอยู่เสมออีกเช่นกัน

“เราเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ BF Mobile Application จะช่วยให้ กองทุนบัวหลวง ยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม และจะนำไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังอยากให้ทุกคนรอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตผ่านการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วย” นายพีรพงศ์ กล่าว

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นผลสัมฤทธิ์อันเป็นรูปธรรมจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ซึ่งเป็นการคัดเลือกและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในกลุ่มฟินเทกระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทยที่ธนาคารกรุงเทพได้ริเริ่มขึ้นในปี นี้ โดยที่ FundRadars เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาสู่รอบสุดท้าย ก่อนจะพัฒนาคอนเซ็ปต์ธุรกิจร่วมกันและต่อยอดมาเป็นบริการทางการเงินใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของธนาคารกรุงเทพและธุรกิจในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่น โดยสามารถก้าวสู่การร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจได้

“โครงการ Bangkok Bank InnoHub เป็นหนึ่งในกลยุทธ์และแผนงานด้านดิจิทัลของธนาคารกรุงเทพ ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์บริการทางการเงิน เพื่อมุ่งต่อยอดความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินและพร้อมรับมือกับความท้าทายจากเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงและสนองตอบนโยบายพัฒนา

ประเทศ 4.0 ของรัฐบาล และร่วมผลักดันระบบ ecosystem ของประเทศไทยให้พร้อมรองรับสตาร์ทอัพ กลุ่มฟินเทคของไทยและทั่วโลก” ดร.เปาว์ กล่าว

นายธีระชาติ ก่อตระกูล ทีม FundRadars สตาร์ทอัพจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub เปิดเผยว่าการพัฒนา BF Mobile Application ขึ้นมานั้น มีพื้นฐานจากการศึกษาและทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก เนื่องจากแต่ละคนจะมีความต้องการใช้งาน รวมถึงประสบการณ์การใช้งานระบบดิจิทัลและประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น แอปพลิเคชันนี้จึงต้องถูกออกแบบให้สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากที่สุด สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญต่อการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ทั้งข่าวสารล่าสุด และบทความที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจการลงทุนได้มากขึ้นด้วย

“ความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งถูกต่อยอดมาจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ของธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทีมงานของ FundRadars ที่ผ่านมาเราเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี แต่ครั้งนี้เราได้รับโอกาสและได้เรียนรู้ในเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น” นายธีระชาติ กล่าว